

# เอสเอ็มทีปริ้นเซสรีแบรนต์ตั้งรुकตลาดอาหารเสริม เพื่อสุขภาพ



เอสเอ็มทีปริ้นเซสรีแบรนต์ตั้งรุกตลาดอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จัดแคมเปญผู้หญิงทุกคนสวยได้หวังกระตุ้นยอดขายไตรมาสสุดท้าย

เอสเอ็มทีปริ้นเซสรีแบรนต์ตั้งรุกตลาดอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จัดแคมเปญผู้หญิงทุกคนสวยได้รุกตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงผิวไตรมาสสุดท้าย มั่นใจกระตุ้นยอดขายเพิ่ม10-15%

นางสาวทมิตา กิติรัตน์ชัย กรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็ม ที ปริ้นเซส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ความงาม เปิดเผยว่า ในเดือนกันยายนนี้ทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจมาครบรอบ3ปี ซึ่งก็จะก้าวสู่ปีที่ 4 ต่ไปบริษัท มีแผนที่จะรุกตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยเน้นสินค้าทางด้านความงามและผิวพรรณ นอกจากนี้แล้วยังได้รีแบรนต์ตั้งผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่ม เพื่อปรับเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งให้ดูทันสมัยและสร้างความโดดเด่น เพื่อให้ผู้บริโภคจดจำผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของSMT princess ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้แล้วในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้ บริษัท ยังได้จัดแคมเปญรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อกระตุ้นการรับรู้ให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพผิวของตนเอง ในแนวคิดที่ว่า”ผู้หญิงทุกคนสวยได้ในแบบของตัวเอง ผู้หญิงเปล่งประกายความสวยจากภายในเปลี่ยนผู้หญิงธรรมดาๆให้เป็นผู้หญิงสวยในแบบของคุณเอง”กับผลิตภัณฑ์เอสเอ็มที ปริ้นเซสโดยการนำผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อการดูแลผิวของเอสเอ็มที ปริ้นเซสแล้วสามารถเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้นและมีความพึงพอใจในแบบของตนเอง ร่วมถ่ายภาพเพื่อนำมาใช้ทำไวรอลมาร์เก็ตติ้งสำหรับเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทคาดว่าแคมเปญดังกล่าวจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถต่อยอดแบรนต์รวมทั้งกระตุ้นยอดขายสินค้าในกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผิวพรรณ โดยคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ10-15 %

นางสาวทมิตา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่มอาหารเสริมเพื่อการดูแลผิวที่บริษัทจะทำการรุกตลาดในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559จะใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมVFaceเป็นสินค้าเรือธง นำกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวพรรณของบริษัทไปสู่เป้าหมาย สำหรับเซตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมVFace เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวพรรณที่มีคุณสมบัติในการดูแลผิวหน้าให้อ่อนเยาว์ช่วยกระชับผิว สลายไขมัน ปรับหน้าเรียวและปรับสภาพผิวให้ขาวขึ้น ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริม3ชนิดได้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมN-H ดูแลเรื่องผิวยกกระชับ,ผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมCOLLAGENICบำรุงผิวให้เต่งตึง ลดริ้วรอยก่อนวัยและผลิตภัณ์ท์อาหารเสริม TS:ROSEHIPS  
EXTRACT ช่วยบำรุงผิวพรรณ ให้ขาวใส อมชมพู โดยช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด และต่อต้านสารอนุมูลอิสระ  
ผู้ที่สนใจผลิตภัณ์ท์หรือต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 061-657-2559  
LINE: @quinns, <https://www.facebook.com/quinnssoap/> , <http://www.quinnssoap.com/>

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 090-993-4548 คุณธีรพร